



เอกสารข่าวด้านต่างประเทศ FOREIGN AFFAIRS NEWSLETTER

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

สำนักความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ กลุ่มงานข้อมูลข่าวสารระหว่างประเทศ

โทร. ๒๓๘๖๗ ๓๑๐๐ ต่อ ๓๑๔๔๙-๕๐ โทรสาร ๐ ๒๓๘๖๗ ๓๑๔๔๙ ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ nird@parliament.go.th

ฉบับที่ ๔ ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

ประมวลข่าวต่างประเทศ

๑. ราชอาณาจักรนอร์เวย์

- นางสาวมูราตได้รับรางวัลโนเบลซึ่งเป็นครั้งสำคัญสำหรับสตรีทุกคนที่กำลังประสบปัญหาความรุนแรงทางเพศ

๒. สหรัฐอเมริกา

- วุฒิสมาชิกคนสำคัญให้การสนับสนุนผู้พิพากษาศาลฎีกา ที่ประธานาธิบดีเสนอชื่อ

๑. ราชอาณาจักรนอร์เวย์: นางสาวมูราตได้รับรางวัลโนเบลซึ่งเป็นครั้งสำคัญสำหรับสตรีทุกคนที่กำลังประสบปัญหาความรุนแรงทางเพศ

นางสาวนาเดีย มูราต นักต่อสู้เพื่อสิทธิสตรีชาวยาซิดี กล่าวสุนทรพจน์รับรางวัลเป็นครั้งแรกหลังจากที่ได้รับรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพว่า เป็นชัยชนะครั้งสำคัญสำหรับสตรีทุกคนที่กำลังทุกข์ทรมานจากการถูกระทำ ความรุนแรงทางเพศ นางสาวมูราตกล่าวในการให้สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ผ่านเว็บไซต์ของรางวัลโนเบล หลังจากที่ได้รับรางวัลร่วมกับนายเดนิส มูเคแวร์ ชาวคองโก สำหรับผลงานที่ทั้งสองคนต่างสู้กับการใช้ความรุนแรงทางเพศ ซึ่งเป็นปัญหาความขัดแย้งที่เกิดขึ้นทั่วโลก

นางสาวมูราตวัย ๒๕ ปีถูกลักพาตัวโดยกลุ่มก่อการร้ายของรัฐอิสลามในปี ๒๕๔๗ และต้องเผชิญชะตากรรมอันเลวร้ายเป็นเวลาสามเดือนในฐานะทาสทางกามารมย์ก่อนที่จะหลบหนีออกมาได้ รวมทั้งเป็นสตรีชาวยาซิดีหนึ่งในหลายพันคน ที่ถูกลักพาตัวไปข่มขืน และถูกระทำเยี่ยงสัตว์ป่าโดยนักรบคลังศาสนา ในระหว่างที่นักรบเหล่านั้นบุกเข้าโจมตีชนกลุ่มน้อยที่พูดภาษาเคิร์ด ซึ่งสหประชาชาติได้อธิบายเหตุการณ์นี้ว่าเป็นการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์

ที่มา : <http://www.bangkokpost.com/news/world/1552866/nobel-prize-win-significant-for-all-women-sufferin...8/10/2561>

๒. สหรัฐอเมริกา : วุฒิสมาชิกคนสำคัญให้การสนับสนุนผู้พิพากษาศาลฎีกา ที่ประธานาธิบดีเสนอชื่อ

นายเบรตต์ คาวานอห์ได้รับการเสนอชื่อโดยนายโดนัลด์ ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาให้เข้ารับตำแหน่งผู้พิพากษาศาลฎีกา แต่นายคาวานอห์จะได้รับตำแหน่งหรือไม่ขึ้นอยู่กับว่าได้รับการรับรองจากวุฒิสภาหรือไม่ ทั้งนี้ วุฒิสมาชิกซูซาน คอลลินส์ซึ่งเป็นสมาชิกผู้ไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใดคนหนึ่งจากพรรครีพับลิกันของประธานาธิบดีทรัมป์ และนายโจ มันทิน คู่แข่งจากพรรคเดโมแครต ซึ่งทั้งสองลงนามรับรองบุคคลดังกล่าวสำหรับข้อกล่าวหาว่านายคาวานอห์ ล่วงละเมิดทางเพศเพื่อนสมัยวัยรุ่น ๔ คน ซึ่งผ่านมาเกือบทศวรรษนั้นเป็นเรื่องที่พิสูจน์ไม่ได้

วุฒิสมาชิกคอลลินส์กล่าวกับสมาชิกรัฐสภาในรัฐสภาว่าไม่เชื่อข้อกล่าวหาเหล่านี้จะสามารถกีดกันไม่ให้ผู้พิพากษาคาวานอห์ทำหน้าที่ในศาลได้ และกล่าวเพิ่มเติมว่า นายคาวานอห์เป็นข้าราชการตัวอย่างคนหนึ่ง และเป็นนักกฎหมายที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะปฏิบัติหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญ

ที่มา : <http://www.bangkokpost.com/news/world/1552874/key-senators-back-trump-supreme-court-nominee 8/10/2561>

หมายเหตุ : สำนักข่าวเอเอฟพีรายงานว่า นายเบรตต์ คาวานอห์ สาบานตนรับตำแหน่งผู้พิพากษาศาลฎีกาอย่างเป็นทางการแล้วเมื่อวันที่ ๖ ตุลาคมที่ผ่านมา หลังการลงมติของวุฒิสภาสหรัฐที่มีคะแนนฉิวเฉียดมากที่สุดนับตั้งแต่ปี ๒๕๒๔ หรือในรอบกว่าร้อยปี ที่ ๕๐-๔๘ คะแนน

นางสาวเจติยา โกมลเปลิน
นักวิเคราะห์สัมพันธ์นานาชาติ
กลุ่มงานข้อมูลข่าวสารระหว่างประเทศ
สำนักความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
ผู้จัดทำ
๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๑